

1742 Brooklyn Ave.
Seattle, Wash.
Feb. 8, 1920.



Pinakamamahal kong ina:— Sa araw po ng
Dios ay kaming lahat dine ay mabute at hari
ng ngayong ngayong lahat din ay gayon din. Wala
po namang nagkakarakit sa amin at puro puro po
naman kaming matatapa at malalaking ang katasaw.
Ang pagaaral po namin ay patuloy at paring din
po ng dati, kayat wala ngayong dapat alalahanin.

Hinabalita ko po sa inyo na si Nite
marising ay dumating dine na galing sa Bremerton.
Dahil po sa nagbawas ng trabahador, ay ang
tagang Filipino ay napiling alisin at si Nite po
ay nakasama. Sia po ay malaki-laki din ang
nakita doon dahil sa ang sueldo po nia ay
\$4.16 or \$8.32 isang araw fuera sa Pingo.
Sia po ay nakalile na ng isang traje na
mabute \$40.00, isang bagong Zapatos, Sombrero,
camisadentro at lahat na gamit, at may kanti
po doo po siang nalalabi. Kasalukuyan
po ngayong naghahanap kami ng trabaho
para sa kanya at hari na nga po at
makakita agad. Ngayon po ay may

Kahinaan na ang paghanap ng trabaho dine dahil
sa ang mga Japones po ay siang nakabalaban ng
mga Filipino sa paghanap ng trabaho at lalo pa po
ngayon na masasahan na ang ship yards na
pinagtatrabahohan ng lito-litong tao dine. Ngunit sa
mga Margo po ay mahubusan ng ang Alaska season
kayat ang mga Filipino pang walang trabaho ay
masaring tumungo sa Alaska at doon magtrabaho
labang Summer time.

Marahil po ay kami ay paparon din sa
Junio pagkatapos ng Examen at doon magtrabaho sapagkat
malaki-laki po marahil ang makikita doon.

Amusta na po ngayong lahat din? Si Atle Tia
po siyang narang?

Si ate Felung po ay hindi nasulat sa amin
dine at hindi po naman namin alam ang kaniang
direccion. Saan na po ba sia nagaaral?

Nabatitan ko po na si Achung doo ay gustong
gustura din doo pang kumirine. Nat...

discosion. Duan na po ba sia nagaard?

Nabalitaan ko po na sa Achung das ay gustong gustong din das pong pumhime. Ngayon po ay napatunayan ko na matutina nga muna ang mag-tapos ng High School dian upang huag ng totoong maharapan dine. Totoo nga po na nading matapas dine ng madalidali, ngunit kinakailangan po ang sipag at magpuyat dahil sa masidong pong mahahaba ang leccion. Ang lugar pong ilccion ng isang buan ay ginagamit ko ng isang lingo nang akay nasa High School pa at naon ko po naranasan kung gaano nga palang kahirap ang mag-aaral. Bukod po dito, ay sabihin ninyo ay antayan na si Ate Angue at marchil ay hustong husto na sia ay tapos ng High School.

Hinabalita ko sa inyo na malimit kaming magkita-kita dine nina Blas, nina Quering, Juanito, at iba pang taga Bauang; Si Tonio Castor po ay marchil ay sumuwi na din dian at bago das seli sia samatic. Ito na po lamang at

nais kong kayong labat dian ay nasa lalong madutong katayuan.

Hintay ko ang bendiccion ninyo, si Ate Tia, at ng Nanang sa labat ng araw.

Comute sa inyong labat dian, kina Isang at ipakisabi laang ninyo kina Ka Chayong at ditang na si Dute ay huag nitang alalahanin at matuto naman ang tayo dine.

Ang inyong anak,
J.P. Oros

Ulat: Lina Manong Dute po ba ay narayan na sa Bauang? Nabalitaan ko po na sila das ay dian na litasa.

acc. D
3